

ด่วนที่สุด  
ที่ กค ๐๔๐๒.๔/๑๓๙๖๐



กรมบัญชีกลาง  
ถนนพระรามที่ ๒ กทม. ๑๐๔๐๐

๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ กรณีขอขยายวงเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินของจังหวัด (โรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19))

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๖๐๕/๕๐๕๘ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ และ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๖๐๕/๕๐๕๙ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓

ตามหนังสือที่อ้างถึงแจ้งว่า ได้เกิดสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) แพร่ระบาด และกระจายไปทั่วภูมิภาคของโลก ก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชนเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การระบาดของโรครดังกล่าวเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ และองค์การอนามัยโลกประกาศเตือนว่าการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เป็นภาวะวิกฤตของโลก ขอให้ประเทศต่าง ๆ เพิ่มการตรวจสอบ เพื่อจำกัดการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคำแนะนำของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เป็นโรคติดต่ออันตราย ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ เนื่องจากประเทศไทยมีผู้ป่วยยืนยันสะสมจำนวนมาก และมีผู้เสียชีวิต ประกอบกับขณะนี้ยังคงมีสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อชีวิต ร่างกายของประชาชนเป็นอย่างมาก แนวโน้มของสถานการณ์อาจส่งผลกระทบต่อวงเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่มีอยู่ อาจไม่เพียงพอต่อการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินให้แก่ประชาชน เนื่องจากระเบียบนี้มิได้กำหนดให้สามารถขยายวงเงินทดรองราชการดังกล่าวได้ ดังนั้น เพื่อให้สามารถป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นแก่ประชาชน ได้อย่างรวดเร็ว ทั้งถึง และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๘ กรณีขอขยายวงเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินของจังหวัด ทั้ง ๗๖ จังหวัด จังหวัดละ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเฉพาะสถานการณ์ในครั้งนี้ ได้เป็นกรณีพิเศษ โดยให้คณะกรรมการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจังหวัดร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดทำหน้าที่ในการประเมินสถานการณ์ ระดับความรุนแรงของภัยพิบัติ วิเคราะห์สถานการณ์ความเป็นไปได้ พุทธิการณ์ ปัจจัยบ่งชี้ต่าง ๆ ว่ามีความจำเป็นต้องป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน รวมทั้งเสนอมาตรการและแนวทางในการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่ออนุมัติจ่ายเงินทดรองราชการต่อไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) แพร่ระบาดกระจายไปทั่วประเทศ ก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชนเป็นจำนวนมาก ประกอบกับมีผู้ป่วยยืนยันสะสมเป็นจำนวนมาก และมีผู้เสียชีวิต และขณะนี้ยังคงมีสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อชีวิต ร่างกายของประชาชนเป็นอย่างมาก ดังนั้น เพื่อให้จังหวัดสามารถป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นแก่ประชาชน ได้อย่างรวดเร็ว

ทั่วถึง ...

ทั่วถึง และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล จึงอนุมัติให้จังหวัดปฏิบัตินอกเหนือระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๘ กรณีขยายวงเงิน ทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉินเฉพาะสถานการณ์ในครั้งนี้ได้ เป็นกรณีพิเศษ ในพื้นที่จังหวัด ทั้ง ๗๖ จังหวัด จังหวัดละ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) โดยให้คณะกรรมการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจังหวัดร่วมกับคณะกรรมการ โรคติดต่อจังหวัดทำหน้าที่ในการประเมินสถานการณ์ ระดับความรุนแรงของภัยพิบัติ วิเคราะห์สถานการณ์ ความเป็นไปได้ พุทธิการณ์ ปัจจัยบ่งชี้ต่าง ๆ ว่ามีความจำเป็นต้องป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน รวมทั้งเสนอมาตรการและแนวทางในการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่ออนุมัติจ่ายเงินอุดหนุนราชการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข)  
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

กรมบัญชีกลาง

กองกฎหมาย

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๓๒๐

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๒๕๐

# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๖๐๕/ว๑๗๖๕



กระทรวงมหาดไทย

ถนนอักษะทางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินอุดหนุนราชการเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๓/ว ๐๘๑๗ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ตามหนังสือที่อ้างถึง กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการ  
อำนวยการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓  
เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง ๗๖ จังหวัด ในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัด  
ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ และผู้อำนวยการจังหวัด ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา  
สาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อรับมือการระบาดและสื่อสารข้อเท็จจริง  
ไม่ให้ประชาชนตื่นตระหนก และเพื่อให้การควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  
เป็นไปตามมาตรการและแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ นั้น

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า การป้องกันและควบคุมสถานการณ์การระบาดของ  
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ดังกล่าว อาจมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายจากเงินอุดหนุนราชการ  
ในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ดังนั้น เพื่อให้การใช้จ่ายเงินอุดหนุนราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้ง  
ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เป็นไปด้วยความถูกต้อง ไม่ซ้ำซ้อนกัน รวมทั้งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของระเบียบ  
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒  
จึงให้จังหวัดถือปฏิบัติ ดังนี้

๑. เงินอุดหนุนราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ  
สามารถใช้จ่ายได้เมื่อเป็นที่คาดว่าจะเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขึ้นในเวลาอันใกล้ และจำเป็นต้องรีบ  
ดำเนินการป้องกันและยับยั้งภัยพิบัติดังกล่าวโดยฉับพลัน เพื่อลดผลกระทบจากภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้น  
ซึ่งหากไม่ดำเนินการป้องกันหรือยับยั้งต่อภัยพิบัติดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อเกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย  
ของประชาชน หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐ

๒. การใช้จ่ายเงินอุดหนุนราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เป็นอำนาจหน้าที่  
ของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด โดยผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติจ่ายเงิน

๓. การใช้จ่ายเงินอุดหนุนราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ต้องถือปฏิบัติ  
ตามประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ  
เงื่อนไขการใช้จ่ายเงินอุดหนุนราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยเคร่งครัด กล่าวคือ

๓.๑ ให้ผู้ว่า ...

๓.๑ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในเวลาอันใกล้ อย่างน้อย ๕ คน เป็นคณะกรรมการ เพื่อทำหน้าที่ประเมินสถานการณ์ ระดับความรุนแรงของภัยพิบัติ วิเคราะห์สถานการณ์ความเป็นไปได้ พุทธิการณ์ ปัจจัยบ่งชี้ต่าง ๆ ว่ามีความจำเป็นต้องป้องกันหรือยับยั้งรวมทั้งเสนอมาตรการ และแนวทางในการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัด

๓.๒ รายการค่าใช้จ่ายที่สามารถเบิกจ่ายได้ มีดังนี้

- ค่าแรงงาน ค่าจ้างเหมา
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการดำเนินการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติ
- ค่าซ่อมแซมเครื่องมือ เครื่องจักรกล และยานพาหนะ ซึ่งชำรุดเสียหายในระหว่าง

ปฏิบัติงานตามความจำเป็น

- ค่าจัดหาพลังงานเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องมือ เครื่องจักรกลและยานพาหนะที่นำมาใช้ในการปฏิบัติงานตามความจำเป็น

- ค่าจัดหาพลังงานไฟฟ้า

- ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของเจ้าหน้าที่ที่ออกปฏิบัติงานให้เบิกจ่ายได้ในกรณีที่ยังประมาณปกติไม่เพียงพอ หรือมิได้ตั้งไว้เพื่อการนี้ และให้เบิกจ่ายตามระเบียบของทางราชการ

- ค่าอาหารจัดเลี้ยงเจ้าหน้าที่ของทางราชการและผู้มาให้ความช่วยเหลือให้เบิกจ่ายได้วันละไม่เกิน ๓ มื้อ มื้อละไม่เกิน ๕๐ บาทต่อคน ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ของทางราชการและผู้มาให้ความช่วยเหลือต้องไม่ได้รับเงินอื่นใดจากทางราชการอีก

ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องอพยพประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยพิบัติที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในเวลาอันใกล้ ให้เบิกจ่ายค่าอาหารจัดเลี้ยงให้แก่ประชาชนได้วันละไม่เกิน ๓ มื้อ มื้อละไม่เกิน ๕๐ บาทต่อคน

กรณีที่มีเหตุจำเป็นที่จะต้องเบิกจ่ายเงินทดรองราชการนอกจากที่กำหนดไว้ใน ๓.๒ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติ ให้คณะกรรมการตามข้อ ๓.๑ เป็นผู้พิจารณากำหนดเป็นรายการค่าใช้จ่ายและเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่ออนุมัติจ่ายเงินต่อไป

๓.๓ การจัดหาพัสดุให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๓.๔ เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินแล้ว ให้รายงานให้กรมป้องกันและ  
บรรเทาสาธารณภัยทราบภายใน ๒๔ ชั่วโมงนับแต่อนุมัติ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ



(นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย

โทรศัพท์ ๐ ๒๖๓๗ ๓๕๐๘

โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๗๔๙๓